

V/v báo cáo trả lời ý kiến của cử tri theo báo cáo số 48/BC - HĐND ngày 14/08/2024 của HĐND huyện Bù Đăng

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Bù Đăng.

Căn cứ văn bản số 48/BC-HĐND ngày 14/08/2024 của HĐND huyện Bù Đăng về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa VII.

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Điện lực Bù Đăng đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh, khảo sát tình hình thực tế, cụ thể như sau:

**1. Cử tri Mai Thanh Mạ –thôn 9, xã Thống Nhất và cử tri Phù Lệnh – thôn 4 xã Thống Nhất phản ánh:** Đề nghị ngành điện quan tâm xem xét kéo điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân (Đội 5,6,7 thuộc thôn 9 chưa có điện lưới, đội 6, thôn 4 còn khoảng 50 hộ dân chưa có điện)

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

**1.1 Khu vực Đội 5, 6, 7 thôn 9:** Có khoảng 60 hộ dân sinh sống rải rác không tập trung, các hộ dân khu vực này hiện nay có một số hộ đang sử dụng điện được cấp từ trạm biến áp Sóc Ông La 61 (công suất 1x50kVA) tại trụ điện số 85/324/35/61 tuyến 477 Bù Đăng, một số hộ còn lại câu kéo nhờ sau điện kế của các hộ dân đã có điện để thấp sáng sinh hoạt.

Để cấp điện cho bà con nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 02km đường điện trung áp; 1,6km đường điện hạ áp và 02 trạm biến áp mỗi trạm công suất 1x50kVA với kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 1,76 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư 29,3 triệu đồng/ 01 hộ) và cần phát quang giải tỏa rất nhiều cây xanh dọc theo đường dây điện dự kiến xây dựng.

**1.2. Khu vực Đội 6, thôn 4:** Có khoảng 26 hộ dân sinh sống rải rác không tập trung, các hộ dân khu vực này hiện nay đang sử dụng điện thuộc trạm biến áp Miền Tây 26 (công suất 1x50kVA) tại trụ 85/324/46/21 thuộc tuyến 477 Bù Đăng. Tuy nhiên, do nhân dân khu vực này sinh sống rải rác không tập trung, cách xa lưới hạ áp hiện hữu nên đã tự đầu tư đường dây phần sau điện kế kéo về nhà sử dụng, khoảng cách từ lưới điện quốc gia hiện hữu đến nhà các hộ dân xa nhất khoảng 1,2km.

Để cấp điện cho bà con nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 1,2km đường điện trung áp; 1,0km đường điện hạ áp và 01 trạm biến áp công suất 1x50kVA với kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 1,04 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư 40 triệu đồng/01 hộ) và cần phát quang giải tỏa rất nhiều cây xanh dọc theo đường dây điện dự kiến xây dựng.

**2. Cử tri Nguyễn Thị Hương –thôn 3, xã Phước Sơn phản ánh:** Khu vực Bàu Lác còn hơn 01km (có hơn 20 hộ dân sinh sống) nhưng không có điện thấp sáng. Đề nghị ngành điện quan tâm hạ thế lưới điện để bà con có điện sinh hoạt và phát triển sản xuất.

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Khu vực thôn 3 xã Phước Sơn: Có khoảng 20 hộ dân sinh sống rải rác không tập trung, các hộ dân khu vực này hiện nay đang sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tổ 3 Thôn

Phước Quang 79/19 (công suất 1x37,5kVA) thuộc tuyến 477 Bù Đăng. Tuy nhiên, do nhân dân khu vực này sinh sống rải rác không tập trung, cách xa lưới hạ áp hiện hữu nên đã tự đầu tư đường dây phần sau điện kế kéo về nhà sử dụng, khoảng cách từ lưới điện quốc gia đến nhà các hộ dân xa nhất khoảng 1,2km.

Để cấp điện cho bà con nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 01km đường điện trung áp, 0,6km đường điện hạ áp và 01 trạm biến áp công suất 1x50kVA với kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 800 triệu đồng (tương đương suất đầu tư 40 triệu đồng/01 hộ) và cần phát quang giải tỏa rất nhiều cây xanh (Cây cao su, cây Điều...) dọc theo đường dây điện dự kiến xây dựng.

Thời gian qua, Điện lực Bù Đăng đã tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sử dụng điện đến khách hàng. Tuy nhiên, với nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm được phân bổ hết sức hạn hẹp; Điện lực chủ yếu đầu tư cải tạo lưới điện hiện hữu nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và đầu tư cấp điện cho những khu vực bức thiết thuận tiện trong công tác đầu tư (giải tỏa hành lang an toàn lưới điện, thỏa thuận vị trí xây dựng thuận lợi). Trước thực trạng trên, Điện lực Bù Đăng chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư lưới điện cho các khu vực này ngay được. Điện lực Bù Đăng sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển phụ tải của khu vực này và báo cáo đăng ký đề xuất kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với các khu vực cần đầu tư xây dựng mới lưới điện cấp điện cho nhân dân, đề nghị UBND huyện Bù Đăng rà soát lập danh mục công trình điện cần đầu tư gửi về Sở Công Thương theo tinh thần công văn số **652/SCT-QLNL** ngày 11/04/2024 về việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện lực trên địa bàn tỉnh (công văn đính kèm).

**3. Cử tri Lại Văn Thành –thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn phản ánh:** *Hiện nay tuyến đường điện tại xóm 1 thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn thuộc trụ điện C1,C2 đã có đường điện xương cá đi qua trước nhà ông, nếu bắt điện từ trụ điện xương cá vào nhà thì khoảng 20 mét, nhưng mắc điện từ ngoài trụ điện chính đến nhà ông thì khoảng 70m đi qua lô cao su rất nguy hiểm. Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm tạo điều kiện kéo lại đường điện từ trụ điện xương cá đi vào nhà.*

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Hiện tại, dây điện phần sau điện kế của hộ ông Lại Văn Thành kéo từ trụ điện chính số 357 thuộc trạm biến áp Thọ Sơn 357 về đến nhà ông khoảng 70 mét. Vào năm 2023, Ban quản lý dự án tỉnh Bình Phước có đầu tư xây dựng mới lưới điện hạ áp (từ trụ C1 đến trụ C8) chiều dài 240 mét thuộc trạm biến áp Thọ Sơn 357, trụ 357 tuyến 477 Bù Đăng đi qua trước nhà ông Lại Văn Thành để cấp điện cho các hộ dân khu vực này.

Điện lực Bù Đăng đã hướng dẫn ông Lại Văn Thành liên hệ với Điện lực Bù Đăng để thực hiện thủ tục di dời điện kế về gần nhà.

**4. Cử tri Điều Wút –thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn phản ánh:** *Phía sau nhà ông trước đây có đường điện đi qua, sau này Điện lực đã chuyển đường dây điện từ phía sau ra phía trước nhưng cột điện vẫn còn để nguyên. Đề nghị Điện lực Bù Đăng di dời cột điện không còn sử dụng để ông làm nhà không vướng trụ điện.*

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Phía sau nhà ông Điều Wút và 1 số hộ dân khu vực này trước đây có đường điện 22kV (tuyến 477 Bù Đăng) cấp điện cho xã Thọ Sơn, Phú Sơn đi ngang qua. Năm 2022, theo kiến nghị của bà con nhân dân thôn Sơn Lang, Điện lực Bù Đăng đã thực hiện di

dời lưới điện trung hạ thế ra sát hành lang lộ giới Quốc lộ 14 để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, tại vị trí cử tri ý kiến còn 01 trụ điện bê tông ly tâm 12m cũ (*trụ số 266*) chưa thu hồi do vị trí trụ này còn đang treo cáp thông tin của các nhà mạng nên chưa thể thu hồi ngay được. Điện lực Bù Đăng đã liên hệ thông báo cho các nhà mạng thực hiện tháo gỡ di dời cáp viễn thông ra khỏi trụ điện trên, sau khi cáp thông tin được tháo gỡ di dời an toàn, Điện lực Bù Đăng sẽ có phương án thực hiện thu hồi trụ điện nói trên đảm bảo an toàn.

**4. Cử tri Điều Hoanh –thôn 6, xã Phước Sơn phản ánh:** *Khi thi công đường tuyến đường ĐT755 đoạn qua khu vực Bù Xa, bên thi công đã nâng cao mặt đường, nhưng đường dây điện khu vực này lại không được nâng lên. Vì vậy, các loại xe trọng tải lớn khi đi qua khu vực này, thường xuyên vướng vào dây điện và làm đứt dây điện kéo vào nhà dân. Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm có hướng giải quyết cho bà con yên tâm.*

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Khi thi công đường tuyến đường ĐT755 đoạn qua khu vực Bù Xa, mặt đường giao thông được nâng cao. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì chiều cao của đường dây điện (*lưới điện quốc gia*) so với mặt đường giao thông hiện hữu vẫn đảm bảo khoảng cách theo quy định tại mục II.4.51 và II.5.146 Quy phạm trang bị điện ( $\geq 06m$ ). Tuy nhiên, một số dây sau điện kế của khách hàng kéo băng ngang qua đường ĐT755 về đến nhà để sử dụng chiều cao khoảng cách từ mặt đường nhựa đến đường dây điện của khách nhỏ hơn 06m (*do mặt đường giao thông nâng cao*).

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, Điện lực Bù Đăng đã thực hiện kiểm tra từng vị trí dây khách hàng băng đường không đạt độ cao và đang thực hiện phối hợp với khách hàng xử lý nâng độ cao các dây kéo băng đường. Dự kiến, khu vực xã Đoàn Kết, Phước Sơn sẽ xử lý hoàn tất trong quý IV năm 2024.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến của cử tri theo báo cáo số 48/BC - HĐND ngày 14/08/2024 của HĐND huyện Bù Đăng, Điện lực Bù Đăng báo cáo Thường trực HĐND huyện Bù Đăng được rõ./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT (th.01).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Tuấn**